

CAT เร่งขยายฐานลูกค้าองค์กร ดันบริการ

โทรศัพท์ผ่านเน็ต ชูจุดเด่นราคาประหยัด ลดค่าใช้จ่าย

จ่ายลูกค้าองค์กร

CAT ปுகตลาดนำเสนอบริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP) ทั้ง CAT SIP-connect และ CAT hosted PBX หลังแนวโน้มผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ CAT hosted PBX ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ที่ต้องการขยายระบบโทรศัพท์ เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งตู้สาขา พร้อมด้วยบริการเสริมต่างๆ ที่ตอบสนองรูปแบบการใช้งานของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน



นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า CAT ให้บริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งสำหรับกลุ่มองค์กรที่เน้นเรื่องราคาประหยัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้ และบริการสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป เน้นจุดเด่นการมีเลขหมายโทรศัพท์ที่นำไปใช้ได้ทุกที่ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายและมีราคาประหยัดกว่าเดิมมาก อีกทั้งอุปกรณ์เพื่อใช้งาน VoIP ก็มีมากขึ้น หาซื้อได้ง่าย ทำให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมและมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

“CAT SIP-connect เป็นบริการโทรศัพท์สำหรับองค์กรที่มีความพร้อมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบตู้สาขาหรือ SIP server อยู่แล้ว โดยผู้ใช้บริการจะได้รับหมายเลขโทรศัพท์ตามพื้นที่ใช้งานสำหรับเรียกเข้าและโทรออกได้เหมือนโทรศัพท์ทั่วไป ทำให้องค์กรสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือระบบไอพีที่มีอยู่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด คือสามารถใช้ได้ทั้งการรับส่งข้อมูลและโทรศัพท์

สำหรับ CAT hosted PBX นั้น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มกิจการและต้องการระบบโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อค้าขาย ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนซื้อตู้สาขาใดๆทั้งสิ้น เพราะ CAT จะเป็นผู้ให้บริการรวมถึงดูแลระบบการใช้งานในลักษณะตู้สาขาให้ทั้งหมด ทำให้ประหยัดได้ทั้งค่าซื้อตู้และค่าดูแลรักษาตลอดการใช้งาน พร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ทั้งการโอนสาย รอสาย และมีหมายเลขต่อภายในเพื่อใช้ติดต่อระหว่างกันในองค์กร ที่มีจุดเด่นที่สามารถนำหมายเลขภายในนี้ไปปรับสายได้ทุกที่แม้ในต่างประเทศโดยใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งบริการของเราสามารถใช้งานได้กับอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ” นายสมเกียรติ กล่าว

ในปี CAT ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการโทรศัพท์รูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดย

เฉพาะผู้ประกอบการไทยที่ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ครบถ้วนทุกด้านไม่เว้นแม้แต่เรื่องการติดต่อสื่อสาร เพื่อสามารถแข่งขันได้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในภูมิภาคต่อไปได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CAT Contact Center 1322 หรือดูรายละเอียดที่ www.cattелеcom.com